

GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 29/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đợt kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quân sự, quốc phòng được giữ vững. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực. Để phòng ngừa tham nhũng, toàn tỉnh có 107 đơn vị, cơ quan hành chính, 1.064 đơn

vị sự nghiệp công lập đã xây dựng, rà soát quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện tốt việc kê khai, minh bạch tài sản. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đến nay đã cắt giảm thời hạn giải quyết của 1.047 thủ tục hành chính với thời gian cắt giảm là 10.656 ngày, tỷ lệ cắt giảm thời gian bình quân đạt gần 49% so với quy định hiện hành.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, một số khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự, quốc phòng, phòng, chống tham nhũng, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành đã tích cực triển

khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong quý I; đồng thời yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục các ý kiến, kiến nghị của đại biểu để tổng hợp và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh thực hiện tốt 8 nhiệm vụ chủ yếu trong quý II/2018 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra; tập trung đấu tranh, phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế, ma túy, tội phạm công nghệ cao... Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy,

chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; sự phối hợp giữa các cơ quan khối Nội chính và các ngành có liên quan chặt chẽ, hiệu quả; chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở để chỉ đạo xử lý kịp thời, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tập trung giải quyết kịp thời, triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý tin báo tố giác tội phạm bảo đảm thận trọng, nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng như phòng ngừa tham nhũng thực sự có hiệu quả.

KHÁCH DUÀN

HỌP BAN HỘI NHẬP...

(Tiếp theo trang 1)

quan tâm nội dung "Cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và các ngành, các lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng" mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh yêu cầu năm 2018 các ngành thành viên tập trung nghiên cứu thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương về hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, chuyên sâu để tạo thành phong trào sôi nổi trong các cấp, các ngành và người dân. Tổ chức nghiên cứu các hiệp định thương mại tự do đã ký kết để khai thác triệt để những mặt lợi thế cũng như hạn chế những điểm bất lợi do các hiệp định mang lại. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh để thu hút nhà đầu tư về tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động liên quan đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế.



Năm 2017, lĩnh vực dệt sợi của tỉnh xuất khẩu ổn định.

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 29/3, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Vũ Thư về việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; về công tác dân số trong tình hình mới và các kế hoạch số 56, 60, 61, 62, 67-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm

việc có lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế. Triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đã tổ chức quán triệt triển khai đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện với tỷ lệ cán bộ, đảng viên về nghiên cứu, học tập nghị quyết đạt 93%; đồng thời, kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các nghị quyết. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện, các phòng, ban, ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ các nghị quyết của Đảng, các kế hoạch của Huyện ủy và thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị mình. Việc xây dựng kế hoạch

gia đình; sáp nhập các trường cùng cấp trong một xã... Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao huyện Vũ Thư đã kịp thời quán triệt, triển khai xây dựng các kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền quán triệt để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản của các nghị quyết. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu kỹ nghị quyết; đồng thời thường xuyên rà soát, bổ sung kế hoạch thực hiện. Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tình hình biến đổi. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch về tổ chức hành chính cấp xã, cấp thôn. Tiếp tục nghiên cứu việc sáp nhập các cơ quan có nhiệm vụ tương đương như: tổ chức và nội vụ; thanh tra với

kiểm tra; tuyên giáo với văn hóa... Về nhiệm vụ cụ thể trong năm 2018, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Vũ Thư triển khai thực hiện ngay việc kiện toàn chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; chức danh Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Triển khai thực hiện luôn việc sáp nhập các trường cùng cấp trong một xã; giải quyết ngay tình trạng cấp phó dư thừa; tạm dừng việc bổ nhiệm thêm cấp phó (ở những đơn vị đã có cấp phó); xây dựng đề án sáp nhập Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng UBND huyện. Thành lập Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý tổ chức bộ máy biên chế cấp huyện; xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế chung cho cả hệ thống chính trị bao gồm cả khối Đảng, khối chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội.

ĐÀO QUYỀN

GIAO BAN BÁO CHÍ...

(Tiếp theo trang 1)

các nhiệm vụ trọng tâm, các chủ trương, chính sách lớn, góp phần đắc lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Cũng trong quý I/2018, văn phòng đại diện, phòng viên thường trú của các cơ quan báo chí trên ương tại Thái Bình đã cơ tròn 100 tin, bài phản ánh toàn diện các hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh với nội dung thông tin đa dạng, phong phú. Công tác lãnh đạo, quản lý báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh được tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi giúp

các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu của công chúng. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, đài tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các văn bản định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, trọng tâm là: tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội

đảng các cấp; các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII và chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy các cấp trong việc thực hiện nghị quyết. Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2018. Chủ trọng tuyên truyền việc triển khai thực hiện các dự án, đề án, các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trọng tâm là việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; việc cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với tập trung, tích

tụ ruộng đất... Tiếp tục tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đấu nối, sử dụng nước sạch. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phản ánh việc phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, đơn vị trong tỉnh; việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các chủ trương, chính sách an sinh xã hội; việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh... Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và các ngành, địa phương. Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí

của tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 10-TT/TU ngày 30/1/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin kết quả thực hiện đấu nối, sử dụng nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở cho việc tuyên truyền, vận động người dân đấu nối, sử dụng nước sạch trong thời gian tới.

KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ngoài ra, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2017 - 2020; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đối tượng vận động, MTTQ và từng đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng phong trào và hành động cụ thể từ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến về chất lượng trong các phong trào thi đua.

Nội dung các phong trào thi đua được xây dựng bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành và đơn vị; chú trọng phát hiện những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới để khen thưởng kịp thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp hội.

THÔNG BÁO
TIN TRÚNG THƯỜNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bô 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng
Mở thưởng ngày 28 tháng 3 năm 2018
Số trúng thưởng: 23588

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới thành thị quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

SỰ NGHÈNG VIỆC TẬP THỂ TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ FUHONG VIỆT NAM Công đoàn cơ sở đã phát huy trách nhiệm?

Sau hai ngày ngừng việc tập thể đồng loạt trong phần lớn công nhân tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Fuhong Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình), với sự can thiệp và hỗ trợ của Công đoàn cấp trên và các ngành chức năng, vụ ngừng việc tập thể đã cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, do không tìm được tiếng nói chung giữa chủ sử dụng lao động và người lao động, phần đông người lao động đã xin nghỉ việc, không ở lại Công ty tiếp tục làm việc. Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Fuhong Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài từ một doanh nghiệp Trung Quốc, bắt đầu hoạt động tại khu công nghiệp Phúc Khánh từ tháng 12/2014 với ngành nghề sản xuất chính là điện dân dụng. Hiện tại, Công ty có gần 500 công nhân làm việc. Theo phản ánh của phần đông công nhân, dù đã đi vào hoạt động hơn 3 năm song tại đây, nhiều điều kiện tối thiểu phục vụ cho công nhân trong từ 8 - 11 giờ làm việc/ngày tại Công ty cũng không được bảo đảm như: Công ty không có phòng y tế, không tổ chức ăn trưa và không có nhà ăn, thiếu nước uống trong mùa hè... Với điều kiện làm việc như vậy, rất nhiều người lao động vào Công ty làm việc song chỉ làm một thời gian ngắn lại xin nghỉ việc. Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay đã có hàng trăm công nhân nghỉ việc, Công ty luôn trong tình trạng cần tuyển thêm lao động. Song công tác phản ánh của công nhân, tất cả những điều kiện làm việc thiếu thốn đó cũng chỉ là một giọt

nước nhỏ làm tràn ly "bức xúc" của người lao động, bởi nguyên nhân sâu xa lại vì nhiều chế độ, chính sách về lao động theo quy định của pháp luật chưa được thực hiện đúng. Mặc dù nhiều công nhân đã làm việc tại Công ty từ khi Công ty bắt đầu hoạt động (đến nay là hơn 3 năm) song đến thời điểm hiện tại, công nhân chưa được nhận sổ bảo hiểm xã hội, đến gần cuối năm 2017, công nhân mới có thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Công ty đưa ra nhiều quy định mà người lao động không thể chấp nhận như nếu công nhân muốn đi khám bệnh phải chi 800.000 đồng cho bộ phận hành chính mới được mượn thẻ bảo hiểm y tế, sau đó phải về trả lại thẻ mới được nhận lại tiền chi đạo; nếu công nhân có ốm đau, phải trực tiếp đến Công ty xin nghỉ việc, không chấp nhận tự nghỉ qua điện thoại hay giấy xin phép; nếu có người thân qua đời, phải có giấy chứng tử hoặc giấy xác nhận của địa phương mới được nghỉ làm việc; trong thời gian sản xuất, nếu xảy ra sự cố mất điện, công nhân vẫn phải ở lại Công ty song nếu thời gian làm việc không đủ 8 tiếng, không được hỗ trợ tiền cơm trưa trong ngày đó.



Nhiều công nhân đã viết đơn xin nghỉ việc khi chủ sử dụng lao động không đáp ứng một số kiến nghị của họ.

phải chờ đến tuần vừa qua, khi Công ty thông báo tiếp tục tăng mức lương mới hoàn thành mỗi chuyển. Theo phản ánh của công nhân, mặc dù tiền lương, không tăng song việc khoán sản phẩm tại Công ty tăng thường xuyên trong thời gian qua. Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty đã khoán tăng sản phẩm ở một số bộ phận như sản xuất tai nghe, màng loa, lắp ghép lên từ 25.000 sản phẩm/chuyên/ngày lên 33.000 sản phẩm/chuyên/tháng. Theo nhận xét của công nhân, với định mức 33.000 sản

phẩm/chuyên/tháng, hầu hết công nhân đã phải làm việc từ 10 - 11 giờ/ngày mới hoàn thành số lượng định mức trên. Nếu tiếp tục tăng định mức khoán việc, công nhân sẽ không còn sức lực làm việc. Vì vậy, trước thông báo tăng định mức sản lượng, ngày từ sáng ngày 24/3/2018, đã có khoảng 60 công nhân phản đối, ngừng việc và việc ngừng việc đồng loạt trong hầu hết công nhân đã diễn ra từ sáng ngày 26/3. Nhiều công nhân cũng cho biết mặc dù việc ngừng việc tập thể đã bắt đầu ở một số bộ

phận từ 10 giờ sáng ngày 24/3, song người lao động không nhận được bất kỳ một hỗ trợ nào của tổ chức công đoàn cơ sở. Đến sáng ngày 26/3, buộc lòng một số công nhân phải trực tiếp báo cáo lên Công đoàn các khu công nghiệp và Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Với mong muốn phản ánh khách quan tiếng nói của cả người lao động và người sử dụng lao động cũng như của tổ chức công đoàn cơ sở về vụ việc ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Fuhong Việt Nam, phóng viên Báo Thái Bình đề nghị phỏng vấn Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Fuhong Việt Nam cũng là người phiên dịch cho lãnh đạo Công ty về sự việc này song được Chủ tịch Công đoàn Công ty từ chối trả lời. Ông Lê Bảo Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết, sau khi nhận được thông tin về ngừng việc tập thể, sáng ngày 26/3, lãnh đạo Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với một số đơn vị liên quan đến nắm tình hình, làm việc với lãnh đạo, người lao động Công ty để sớm tìm giải pháp giải quyết mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động. Đã có 3 cuộc đàm phán được tổ chức giữa đại diện công đoàn, các đơn vị chức năng, lãnh

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, những năm gần đây, số vụ ngừng việc tập thể ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Điều này cũng phản ánh mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động đang ngày càng trở nên phức tạp, ở không ít nơi quan hệ này đã trở nên gay gắt. Vì vậy, bài toán về xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động rất cần được quan tâm giải quyết trong giai đoạn hiện nay, trong đó nhiệm vụ trước mắt là nâng cao năng lực và trách nhiệm của công đoàn cơ sở.

đạo Công ty, đại diện người lao động. Qua đó, người lao động đưa ra 16 kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: giảm định mức khoán sản lượng; thường lương tháng thứ 13 cho người lao động; trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động; tăng tiền xăng xe cho người lao động... Qua đàm phán, Ban lãnh đạo Công ty đồng ý với các đề nghị của người lao động như: trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, đồng ý cho người lao động nghỉ khi có cơn bị ốm (phải có giấy tờ kèm theo)... Mặc dù số 11/16 kiến nghị của người lao động đã được giải quyết song theo phản ứng công nhân Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Fuhong Việt Nam, các cam kết của Công ty còn rất mập mờ, đặc biệt Công ty chỉ đồng ý "tạm thời chưa tăng sản lượng, sẽ xem xét và có kế hoạch làm thủ" nên phần đông công nhân đã quyết định nộp đơn xin nghỉ

việc vào sáng ngày 27/3 và đã được Công ty chấp thuận. Như vậy, vụ ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Fuhong Việt Nam đã cơ bản được giải quyết giữa người sử dụng lao động và phần đông người lao động đã không tìm thấy tiếng nói chung, có tỷ lệ cao người lao động đã xin nghỉ việc để tìm cho mình một nơi làm việc mới. Ông Lê Bảo Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết qua vụ ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Fuhong Việt Nam là thêm một thông điệp nhắc nhở các doanh nghiệp tại Thái Bình phải có sự đổi mới nhanh chóng về cải thiện môi trường làm việc và các chế độ, chính sách để người lao động yên tâm làm việc và cống hiến trí tuệ, năng lực, tâm huyết vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

TRẦN HƯƠNG - NGUYỄN CƯỜNG